

ชง "ปุ๋ยคนละครึ่ง" ช่วยชาวนา

ร.อ.ธรรมนิต พรหมเผ่า รวมน.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิต ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 โดยสนับสนุนปุ๋ยที่เหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในรูปแบบ "ปุ๋ยคนละครึ่ง" โดยภาครัฐและเกษตรกรจ่ายคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมซื้อปุ๋ยเพิ่มโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อน ให้ชาวนาเข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเดือดร้อนการใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ และปริมาณที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะดินเสื่อมสภาพ ตลอดจนเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

โดยจะสนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราปุ๋ยไร่ละ 50 กิโลกรัม ครั้วเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกินครั้วเรือนละ 1,000 กิโลกรัม ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.68 ล้านครั้วเรือนแยกเป็น 1.เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไป 4.48 ล้านครั้วเรือน ใช้ปุ๋ยสูตรที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว 2.เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 200,000 ครั้วเรือน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำและเม็ดและขึ้นบัญชีนวัตกรรมกรอบวงเงิน 33,530 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะใช้เงินทุน ธ.ก.ส. สำรองจ่ายการดำเนินงานตามโครงการ

33,422.950 ล้านบาทและงบกลางราชการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 67 จำนวน 108.006 ล้านบาท และมอบหมายกรมการข้าว ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และเสนอ ครม.เห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไป

"นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตขึ้นและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาชาวนา โดยเฉพาะเร่งขยับราคาข้าวให้สูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามาตรการต่างๆของภาครัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ จัดหาปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าว ใช้ปัจจัยการผลิตตรงตามเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนอย่างจริงจัง"

ร.อ.ธรรมนิตกล่าวว่าผลที่คาดว่าจะได้รับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูกลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และยกระดับคุณภาพข้าวให้สนองความต้องการของตลาด อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐได้ถึงปีละ 20,770 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณช่วยเหลือชาวนาตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือโครงการไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกินครั้วเรือนละ 20,000 บาท ซึ่งใช้เงินปีละประมาณ 54,300 ล้านบาท.

'ธรรมนัส' รับฟังเสียงประชามติสร้างอ่างน้ำยวนรองรับการใช้น้ำ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำยวน ที่ อ.บด.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีแผนในการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว และระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต โดยหลังจากมีการประชุมตามความต้องการของราษฎรตามผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา รวมถึงรับฟังเสียงของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ ทำให้กรมชลประทาน จะปรับลดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยวน จากระดับน้ำ

เก็บกักที่ 466.50 ม.รทก. ความจุ 30 ล้าน ลบ.ม. เหลือที่ระดับน้ำเก็บกักที่ 460.80 ม.รทก. ความจุ 20 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะทำให้ราษฎรในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยขั้นตอนต่อไป กรมชลประทานจะดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างในลุ่มน้ำยวนและลุ่มน้ำแม่ลาวในเขตอำเภอเชียงคำ ช่วยเหลือในเรื่องการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง บรรเทาอุทกภัยตามแนวลำน้ำยวนและน้ำแม่ลาวทางด้านท้ายน้ำของเขื่อนในเขตอำเภอเชียงคำ อีกทั้งยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาและแหล่งทำการประมง พร้อมออกแบบถนนรอบคันคลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

รมว.เกษตรฯเดินทางพัฒนากว๊านพะเยา

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามแผนการพัฒนากว๊านพะเยา ที่ อบต.แม่ใส อ.แม่ใจ จ.พะเยาซึ่งกรมชลประทาน มีแผนในการขุดลอกตะกอนดินรอบกว๊าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังมีแนวทางในการพัฒนาถนนรอบกว๊านพะเยา และการจัดภูมิทัศน์บนพื้นที่ดินถม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาว จ.พะเยา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งจากการมีอาชีพทางด้านการทำประมงแล้ว ยังสามารถพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.พะเยา ด้วย

จากนั้น รมว.เกษตรฯ ได้ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเล็งทราย และแหล่งน้ำอื่นๆ ในพื้นที่ อ.แม่ใจ ที่เทศบาล ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งหนองเล็งทราย เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ต้นลำน้ำอิง ก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยามีพื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 200 ตร.กม. ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 67.50 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินจากการตกจมของตะกอน รวมถึงมีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ปีละ 720,000 ลบ.ม. และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 10,000 ไร่ รวมไปถึงอุทกภัยในช่วงน้ำหลาก

ทั้งนี้ ทางกรมชลประทาน มีเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ อาทิ การปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิมให้มีขนาดกว้างขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ การฟื้นฟูแหล่งน้ำรองหนองเล็งทราย งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบระบายน้ำและทำนบดินซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักได้จาก 9 ล้าน ลบ.ม. เป็น 23.733 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นถึง 14.733 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งสันถนาการ และแหล่งท่องเที่ยวหนองเล็งทราย หรือสวนสาธารณะต่อไป

'ธรรมนัส' เก็บค่าธรรมเนียมนำเข้าสัตว์น้ำ-แก้ปัญหาแหล่งตลาด

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 1/2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นพิจารณา เห็นชอบให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ โดยเห็นชอบอนุมัติหลักการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำ เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสามารถนำค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ มอบหมายกรมประมงพิจารณาอัตราจัดเก็บที่เหมาะสมและดำเนินการเสนอกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ..ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือและเครื่องมือทำการประมงบางประเภท เป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. .. ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของเครื่องมือทำการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการการขอรับใบอนุญาตประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมรับทราบความ

ก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ 1.ความก้าวหน้าการเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่มีการบัญญัติใช้บังคับอยู่แล้ว การปรับปรุงอัตราโทษให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคม และดำรงไว้ซึ่งการประกอบอาชีพประมงโดยสุจริตของชาวประมง โดยยังคงหลักการควบคุม การบริหารจัดการ การทำการประมง การรายงานการทำการประมง โดยไม่ขัดต่อหลักการต่อต้านการประมง IUU อนุสัญญา และพันธกรณีระหว่างประเทศ มีเจตนาสมัครเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการประมง และเพื่อเป็นการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ..ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อตรวจพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งมีมติเห็นชอบร่างฯ และเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตามกลไกในรัฐสภา

2.การแปลงสินทรัพย์ภาคการประมงเป็นทุน ให้เกิดมูลค่า โดยเตรียมนำร่องในกึ่งทะเลในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในกระชังและการเลี้ยงปลานิล โดยมอบหมายกรมประมง จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ภาคการประมงเป็นทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล เป็นต้น

ประมงจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำวางไข่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทยประจำปี 2567 ที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยแบ่งเป็นบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วงระยะเวลา ตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไต้ ถึงอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวประจวบฯ และบริเวณพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2567 ในพื้นที่อ่าวไทย

ตอนในฝั่งตะวันตกของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2567 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือของ จ.สมุทรสาคร กทม.สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งวางไข่และอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำหลายชนิด ด้วยการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่มีความสมบูรณ์เพศพร้อมผสมพันธุ์วางไข่ และปกป้องสัตว์น้ำวัยอ่อนให้มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นสัตว์น้ำรุ่นต่อไป

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินมาตรการฯ ในปี 2566 พบว่าปริมาณการจับปลา

ในอ่าวไทยมีปริมาณถึง 41,310 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,316.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 5,602 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 859.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ของปริมาณการจับ (ปี 2565 ปริมาณ 35,708 ตัน มูลค่า 2,657.49 ล้านบาท) และพบว่าพ่อแม่ปลาทูมีความสมบูรณ์ในอัตราที่สูงเกือบร้อยละ 100 อีกทั้งยังพบการแพร่กระจายของลูกปลาทู-ปลาลัง และสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นในพื้นที่ซึ่งประกาศใช้มาตรการ จึงยืนยันได้ว่ามาตรการฯ ที่ใช้มีความสอดคล้องถูกต้อง และเหมาะสมทั้งในด้านพื้นที่ ช่วงเวลา และเครื่องมือที่มีการประกาศใช้มาตรการฯ



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ

'ธรรมนัส'รับฟัง เสียงประชามติ สร้างอ่างน้ำญวน รองรับการใช้น้ำ

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าอ่างเก็บน้ำญวน ที่ อบต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีแผนในการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว และระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต โดยหลังจากมีการประชุมตามความต้องการของราษฎรตามผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา รวมถึงรับฟังเสียงของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทำให้กรมชลประทาน จะปรับลดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวน จากระดับน้ำเก็บกักที่ 466.50 ม.รทก. ความจุ 30 ล้าน ลบ.ม. เหลือที่ระดับน้ำเก็บกักที่ 460.80 ม.รทก. ความจุ 20 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งจะทำให้ราษฎรในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยขั้นตอนต่อไปกรมชลประทานจะดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างในกลุ่มน้ำญวนและลุ่มน้ำแม่ลาวในเขตอำเภอเชียงคำ ช่วยเหลือในเรื่องการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง บรรเทาอุทกภัยตามแนวลำน้ำญวน และน้ำแม่ลาวทางด้านท้ายน้ำของเขื่อนในเขตอำเภอเชียงคำอีกทั้งยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาและแหล่งทำการประมง พร้อมออกแบบถนนรอบคันคลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว



ประสานกำลังเพิ่มความเข้มข้นป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

ประสานกำลัง กระทรวงกลาโหม เพิ่มความเข้มข้นป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการกระจายสินค้าทางการเกษตร มุ่งแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด

📅 26 มีนาคม 2567 ⌚ 11:13 น. 📍 เกษตร



นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานรับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จัดตั้งจุดจำหน่าย และการกระจายสินค้าเกษตร และคณะทำงานความร่วมมือด้านการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานความร่วมมือด้านการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยกระทรวงเกษตรฯ ประสานความร่วมมือกระทรวงกลาโหม เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วย พืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อป้องกันการทำลายกลไกตลาดเนื่องจากสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทะลักเข้าสู่ประเทศ

อีกทั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าประเภทประมงและปศุสัตว์ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานรับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จัดตั้งจุดจำหน่าย และการกระจายสินค้าเกษตร เพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และฟื้นฟูการประกอบกิจกรรมภาคการเกษตรแก่เกษตรกร อีกทั้งเป็นการกระจายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาที่เป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดต่อไป



ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / การเมือง / ข่าวประชาสัมพันธ์

"บุญสิงห์" ทหารือความร่วมมือ ไทย-บราซิล กระชับความสัมพันธ์ พร้อมส่งเสริมสินค้าด้านเกษตรร่วมกัน

เผยแพร่: 26 มี.ค. 2567 18:39 ปรับปรุง: 26 มี.ค. 2567 18:39 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



14



วันนี้(26 มี.ค.)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้าหรือร่วมกับ นายโรแบร์โต เซอร์โรนี เปโรซา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหาร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ด้านการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Mr. Roberto Serroni Perosa : Vice Minister for Trade and International Relations of MAPA) พร้อมด้วย นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโสภณชัย ขวากุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางวิลาวัลย์ ไคร์ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการหารือวันนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายบราซิล เห็นพ้องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าร่วมกัน โดยฝ่ายบราซิลได้เห็นถึงการเติบโตในทางที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งฝ่ายบราซิลได้มีความสนใจถึงการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช และมีความต้องการที่จะมีความร่วมมือกันในด้านเมล็ดกาแฟ รวมถึงเตรียมความพร้อมที่จะผลักดันการนำเข้า – ส่งออก สินค้าเกษตรร่วมกันต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ สำหรับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน ทั้งสองประเทศมีการลงนาม MOU ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ดังนั้นหากประเด็นด้าน SPS ที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ MOU ด้านการเกษตร สามารถพิจารณาหยิบยกติดตาม เพื่อให้กรอบดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กล่าวว่า ฝ่ายไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีข้อมูลการฝึกอบรม และความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งฝ่ายไทยและฝ่ายบราซิลยังมีการหารือถึงกำหนดการที่เหมาะสม สำหรับจัดการประชุมคณะทำงานร่วม ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนสิงหาคม อีกด้วย

ทั้งนี้ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 4 ของไทย ในระหว่างปี 2564 - 2566 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 5.17 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลก โดยในปี 2564 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 101,291 ล้านบาทและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566 เป็นมูลค่า 121,580 ล้านบาท และ 125,829 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 116,233 ล้านบาท โดยมีอัตราการค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 11.46 ต่อปี ซึ่งสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ 1) ยางธรรมชาติ 2) ยางแผ่นรมควัน 3) นำยางธรรมชาติ 4) ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด และ 5) ปลาปรุงแต่งอื่น ๆ





ที่ปรึกษาจัดอบรม ทำบันทึกข้อตกลง พัฒนาความร่วมมือ กิจการด้านยางพารา

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านยางพาราร่วมกับผู้ประกอบกิจการยางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยมีนายเพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับและร่วมพบปะเกษตรกรที่โรงแรมดิอมิเพรส อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ สร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในเขตภาคเหนือและพนักงาน กยท.เขตภาคเหนือสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพ ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรฯ ผลผลิต และการตลาดต่อไป

สำหรับโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านยางพาราร่วมกับผู้ประกอบกิจการยางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นความร่วมมือระหว่าง กยท.เขตภาคเหนือ สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.เชียงราย สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.ลำปาง จำกัด และพิธีส่งมอบสินค้ายางพารา 300,000 กิโลกรัม (10 พ่วง) ให้กับบริษัท นอร์ทอีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 27 มีนาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15670

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 15.83

Ad Value: 19,787.50

PRValue (x3): 59,362.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ลงพื้นที่



ลงพื้นที่ : ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อดิน ที่บ่อของนายบุญช่วย ทองรัก ด.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อหารือการตลาดกับภาคเอกชน เพิ่มช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลาในบ่อสร้างรายได้

ผู้ช่วยรมว.เกษตรฯลงพื้นที่ พบเกษตรกรเลี้ยงปลาอู่สก

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดร.ปรีชา ศิริแสงอร่าม ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.สมุทรสาคร น.ส.อัมพูนี นวลแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจักระบบมาตรฐานฟาร์ม และเพาะเลี้ยงสัตว์ควบคุม น.ส.สาวิตรี ศิลาเกษ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอู่สกในบ่อดิน ซึ่งมีการลดต้นทุนโดยทำแซนด์วิชอาหารให้ปลาจากฟางข้าวและมูลไก่แห้งเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารธรรมชาติให้กับปลา ที่บ่อเลี้ยงปลาอู่สก นายบุญช่วย ทองรัก หมู่ 8 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการตลาดกับภาคเอกชน ในการเพิ่มช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลาอู่สกสร้างรายได้ ตามนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางอาชีพให้เกษตรกร



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

ที่ปรึกษาเปิดงานโคเนื้อฯ 'มหกรรมกระบือแห่งชาติ'

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในงานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 16 ที่สนามประกวดช้างโรงเรียนบ้านราหุล หมู่ 1 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโคเนื้อและกระบือของประเทศไทยสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจในการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ พร้อมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจด้านการจัดการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือการปรับปรุงพันธุ์การป้องกันโรคระบาด การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดโคเนื้อ และกระบือ และกิจกรรมการประกวด Produce Of Dam / Get Of Sire ซึ่งถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ

ในประเทศไทย

คณนายาร่วมมือก.เกษตรฯ Kick Off กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

เขตคณนายาร่วม Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายณพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตคณนายาร่วม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด (Kick Off) โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ینگประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระรราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ วัดคลองครุ (ปัฐวิกรณ์) เขตคณนายาร่วม กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร (คนที่ 1) สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคณนายาร่วม นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมหม่อนไหม เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมโรคได้จัดทำโครงการ ความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยกำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั้งประเทศระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-31 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ได้กำหนดเป้าหมายของการฉีดวัคซีนที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสุนัขและแมวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ แต่เนื่องจากในหลายพื้นที่ของประเทศยังพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 เพื่อป้องกันโรคในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรค นอกจากนี้ ในพื้นที่พบโรคขอให้เร่งดำเนินการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน

ดันควายไทยเป็น 'Soft Power' สร้างรายได้

น.ส. อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รว.คลัง สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมควายไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการจัดโรดโชว์จีน เตรียมนำ 'ฟ็อกซ์ เมืองเพชร' และเพื่อนโชว์เล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2567 ที่ถนนข้าวสาร เพื่อหวังต่อยอดทางเศรษฐกิจและกระตุ้นรายได้ภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้การเลี้ยงควายในประเทศเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ฝากถึงเกษตรกรให้มองควายเป็นธนาคารเคลื่อนที่ ดอกเบี้ยที่ฝากคือหญ้า โดยเฉพาะควายสวยงาม การรีดน้ำเชื้อขายและผสมพันธุ์ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นการช่วยสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (Soft Power) ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์ ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยสั่งการ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดี

กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนาควายไทย เร่งจับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตและการตลาดควายไทยให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พัฒนาฟูระบบนิเวศวิทยา ระบบห่วงโซ่อาหาร และใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมกระบือแห่งชาติทุกปี และสนับสนุนการประกวดกระบือในพื้นที่ทั่วประเทศ การสร้างเครือข่ายฟาร์มควาย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทย และเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นให้กับประเทศต่อไป.

อาณิสงส์เอฟทีเอที่เอคันส่งออกพุ่ง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรของไทยปี 66 มีมูลค่าการค้ารวม 2.372 ล้านล้านบาท ลดลง 0.18 % จากปี 65 ที่มีมูลค่า 2.375 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ไทยยังเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 951,000 ล้านบาท หากพิจารณาเฉพาะประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์เปรู ชิลี อินเดียฮ่องกง โดยไม่รวมประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 66 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับคู่เจรจาทั้ง 9 ประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 65 ที่ 3.25% หรือคิดเป็นมูลค่า 1.01 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร 770,000 ล้านบาท และมูลค่านำเข้า 240,000 ล้านบาท ส่งผลให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศคู่เจรจาทั้ง 9 ประเทศดังกล่าวข้างต้น 529,000 ล้านบาท โดยตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดียและออสเตรเลีย สำหรับสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พุรีน 139,000 ล้านบาท ไก่ปรุงแต่ง 53,200 ล้านบาท ยาง

ธรรมชาติ 49,100 ล้านบาท มันสำปะหลัง 39,900 ล้านบาท ชิ้นเนื้อและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่แช่แข็ง 36,100 ล้านบาท และเมื่อพิจารณารายประเทศคู่ค้า FTA ของไทย พบว่าจีนยังเป็นตลาดที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 449,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.60% โดยสินค้าส่งออกสำคัญได้แก่ พุรีน 137,000 ล้านบาท มันสำปะหลัง 39,400 ล้านบาท ยางธรรมชาติ 35,000 ล้านบาท ขณะที่นิวซีแลนด์มีมูลค่า 7,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.18% ชิลี 2,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.75% เปรู 1,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.98% สำหรับประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรได้ลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น ส่งออกลดลง 5.31% เกาหลีใต้ ลดลง 8.47 % ออสเตรเลีย ลดลง 7.02%

“แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนจากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ปัญหามิรัฐศาสตร์โลกที่ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในหลายพื้นที่ ทำให้การส่งออกสินค้าในภาพรวมมีอัตราการเติบโตที่ลดลงแต่สินค้าเกษตรของไทยก็ยังคงสามารถเติบโตและสร้างมีดเงินเข้าประเทศได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรไทยยังคงต้องยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกที่ยังคงมีการแข่งขันที่สูงขึ้น”



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ

นายกษ ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่8ต้อนรับ

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง พร้อมด้วยนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ และสรุปสถานการณ์น้ำ

ทั้งนี้ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ได้รายงานปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของ อ.พิมาย แก่ นายกรัฐมนตรีและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1.อาคารบังคับน้ำบ้านขามตามข (ปตร.ขามตามข)ต.ธารสะหลอด อ.พิมาย แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคมีปริมาณน้ำเก็บกัก 3.15 ล้าน ลบ.ม. เก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคจำนวน 5 ตำบล คือ ต.ธารสะหลอด ต.สัมฤทธิ์ ต.ปึง ต.ดอนชมพู และ ต.หนองพลวง รวม 680 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 13,370 ไร่ 2.ฝายบ้านจารย์ตำรา ต.ท่าหลวง อ.พิมาย สร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้เนื่องจากเป็นฝายแข็ง ปัจจุบันขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสม ในฤดูฝนสามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่และสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคในฤดูแล้งจำนวน 3 หมู่บ้าน 530 ครัวเรือนพื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ 3.โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านศาลาพร้อมอาคารประกอบไปด้วย ราษฎรใน ต.ดงใหญ่ ต.กระซอน อ.พิมาย และ ต.ประสุข ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค เมื่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ 1.20 ล้าน ลบ.ม.พื้นที่รับประโยชน์ 2,400 ไร่ และ 4.โครงการก่อสร้างพังกันน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในช่วงฤดูน้ำหลาก ราษฎรในเขตพื้นที่ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนจากการไหลเอ่อของแม่น้ำมูลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นประจำ เมื่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้ พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่



อนุรักษ์ปู!! คินแม่ปูไข่นอกกระดองเกือบ 6 หมื่นตัว สู้อุ้งทะเล

แชร์ ไลน์ โทรศัพท

© 26 มีนาคม 2567 16:12 น. | สยามรัฐออนไลน์ | เกษตร



ประมง เดินหน้าคินแม่ปูไข่นอกกระดองสู้อุ้งทะเล

กรมประมง ผนึกกำลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมกลุ่มประมงท้องถิ่น พี่น้องชาวประมงและผู้ประกอบการด้านการประมง ร่วมอนุรักษ์ปูซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลที่สำคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยได้ดำเนินกิจกรรม "คินชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคินธรรมชาติ" ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงมีจิตสำนึกในการทำประมงด้วยความรับผิดชอบ มีการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง เหมาะสม ลดการใช้ประโยชน์ก่อนระยะหรือวัยอันควร เป็นการเปิดโอกาสให้แม่ปูที่มีไข่นอกกระดองที่ได้รับการผสมพันธุ์ พร้อมทั้งจะฟักเป็นลูกปูได้หลายแสนตัว มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเข้าสู่วงจรชีวิตตามธรรมชาติ ส่งผลให้ทรัพยากรปูมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมงให้ยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรประมง ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดี



นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า...ปูที่ได้จากการทำการประมงทะเล เช่น ปูม้า ปูลาย ปูดาว ปูจึกจั่น ปูทะเล เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยรสชาติที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงทำให้มีความต้องการสูง และจากการที่กรมประมงได้ดำเนินกิจกรรม "คืนชีวิตสู่ทะเล ปลออยปูไข่ นอกกระดอง คืนธรรมชาติ" ร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมกลุ่มประมงท้องถิ่น พี่น้องชาวประมง และผู้ประกอบการด้านการประมง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก

ปรับวิธีคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวประมงให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มปริมาณปูในธรรมชาติ ซึ่งผลปรากฏว่า มีชาวประมงที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 3,350 ราย โดยมีการรายงานการปล่อยปูไข่นอกกระดองลงสู่ทะเลจากชาวประมงแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 58,478 ตัว แบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย จำนวน 37,718 ตัว และฝั่งอันดามัน จำนวน 20,760 ตัว โดยเฉพาะเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีการปล่อยปูไข่นอกกระดองมากที่สุด เป็นจำนวน 17,818 ตัว ซึ่งมีการปล่อยปูไข่นอกกระดองที่จับได้จากเครื่องมืออวนลากคานถ่างมากที่สุดเป็นจำนวนถึง 20,092 ตัว และส่วนใหญ่ปูไข่นอกกระดองที่ปล่อยลงสู่ทะเล จะเป็นปูม้าประมาณ 90% ของปูไข่นอกกระดองที่จับได้

Department of Fisheries

Ministry of Agriculture and Cooperatives





อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปสามารถพบปูม้าไข่นอกกระดองได้เกือบตลอดทั้งปีในทุกพื้นที่ บริเวณอ่าวไทยตอนในพบปูม้าไข่นอกกระดองมากระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม และระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม บริเวณอ่าวไทยตอนล่างพบปูม้าไข่นอกกระดองมากระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ส่วนบริเวณอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก และฝั่งทะเลอันดามัน พบปูม้าไข่นอกกระดองได้ทุกเดือน แต่ไม่พบช่วงที่มีปูม้าไข่นอกกระดองมากอย่างชัดเจนนัก โดยแม่ปูม้าจะมีความดกไข่ต่ำสุดประมาณ 229,538 ฟอง สูงสุดประมาณ 2,859,061 ฟอง และมีจำนวนไข่เฉลี่ย 998,292 ฟอง ซึ่งไข่นอกกระดองจะเป็นไข่ที่ปล่อยออกมาและยึดเกาะอยู่กับจับปั้งเป็นระยะเวลาประมาณ 9 - 11 วัน และแม่ปูจะใช้ขาเหยียดที่พร้อมฟักเป็นตัวให้หลุดจากจับปั้ง เพื่อให้ลูกปูวัยอ่อนล่องลอยไปในทะเล หากนำปูที่มีไข่นอกกระดอง มารับประทานเท่ากับว่าลูกปูจำนวนนี้จะหายไปและหมดโอกาสเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต ดังนั้น การปล่อยปูไข่นอกกระดองที่ชาวประมงจับได้ลงสู่ทะเล จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ปูที่มีไข่นอกกระดอง สามารถเหยียดฟักเป็นลูกปูวัยอ่อนเพิ่มขึ้น ทำให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเข้าสู่วงจรชีวิตตามธรรมชาติต่อไป



"ขอขอบคุณสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมกลุ่มประมงท้องถิ่น พี่น้องชาวประมง และผู้ประกอบการด้านการประมงทุกภาคส่วน ที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรปู ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีค่าต่อชาวประมง โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่า การจัดกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ และช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปูในธรรมชาติ สามารถเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพแก่พี่น้องชาวประมงให้ยั่งยืนต่อไป" นายบัญชา กล่าว